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Fyrirspurn

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um heilsugæslu á Suðurlandi.

Frá Margréti Frímannsdóttur.

1. Hvernig var staðið að undirbúningi þeirrar ákvörðunar að hafa stjórn allra heilsugæslu-
stöðva á Suðurlandi undir einum hatti og hverjir sáu um undirbúninginn?

2. Var haft samráð við núverandi starfsfólk heilsugæslustöðva á Suðurlandi?
3. Var haft samráð við sveitarstjórnir á Suðurlandi?
4. Hver er afstaða ráðherra til þess að flytja umsjón heilsugæslunnar yfir til sveitarfélaga?


